



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕

.....

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ได้จัดโครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับ ยกย่องจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป ให้ได้รับรางวัลตามโครงการ “ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อรับรางวัลในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ณ สถานที่จัดงาน นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลตามโครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ ดังนี้

รางวัลผู้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลดีเด่น ตามโครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕

ได้แก่ นายสำเนียง อัดไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒

รางวัลเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น

ได้แก่ นายนิคม กิรติวารากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒

รางวัลผู้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลดีเด่น ตามโครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕

ได้แก่ นายสุจินต์ สุคันธปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายอุเทน มะโนชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวจิตติมา คำสือ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางเกตุสุดา โพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวพิสุทธา พัฒนทัศน์สกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางขวัญดาว ไชยมงคล ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

สายงานผู้บริหารสถานศึกษา

สถานศึกษาขนาดเล็กพิเศษ

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีประกาศิต วิชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเงิน

สถานศึกษาขนาดเล็ก

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายนิพันธ์ จันทร์กิเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก

สถานศึกษาขนาดกลาง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางบงกช ปัญญาไว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ นายพนมฉัตร มณีมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาดั้ง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ นายศวิต พักงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอ้อม

สถานศึกษาขนาดใหญ่

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวธัญพิชชา บุญนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุเคราะห์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ นางลักขณา จันธิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจุน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ นายวิจิต กลิ่นหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนกำลัง

สายงานการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางศิริรัตน์ อินแปลง โรงเรียนบ้านดู่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ นายวิทยา จันทร์ทนะ โรงเรียนบ้านบุญเรือง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ นายณัฐพงษ์ เชื้อสะอาด โรงเรียนบ้านยางขาม
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางอักษรพร แสงศรีจันทร์ โรงเรียนชัยชุมภู
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวปิยะวรรณ จันทจร โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางชไมพร รินทร์ชม โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางกนกวรรณ เขียวดี โรงเรียนบ้านดู่
รางวัลชมเชย ได้แก่ นายพรชัย ศิริสาร โรงเรียนบ้านน้ำมิน
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวพิกุล มาไกล โรงเรียนบ้านนาอ้อม
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางศิริินภา เชื้อสะอาด โรงเรียนบ้านปง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางพัฒน์นรี สรรสอน โรงเรียนบ้านขุนกำลัง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ นางยุวดี การินทร์ตา โรงเรียนบ้านยางขาม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ นางเกศยามณช์ สุพรม โรงเรียนบ้านผาดั้ง
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวพิมพ์รณณ์ พิฑาคำ โรงเรียนบ้านปางผักหม
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวบุษบา หอมอ่อน โรงเรียนชัยชุมภู
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวปิยนุช สูดยอด โรงเรียนอนุบาลภูซาง
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางมณฑิตา คำปลิว โรงเรียนบ้านดู่
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวบุญณิกา บุญถึง โรงเรียนบ้านดู่
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวสุกัญญา พานอรุโณทัย โรงเรียนบ้านน้ำมิน
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสร้อยสุตา ศรีกันไชย โรงเรียนบ้านนาอ้อม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางอรทัย มังคลาด โรงเรียนบ้านจำบอน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ นายเอกชัย วงศ์คำ โรงเรียนบ้านน้ำมิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ นางลัดดาวณีย์ ธิมา โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสุจันทร์ยา ปิมแปง โรงเรียนบ้านผาตั้ง
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวชนาธิป ใจเย็น โรงเรียนบ้านป่าคา
รางวัลชมเชย ได้แก่ นายสรารุช หอมนาน โรงเรียนบ้านสันปูเลย
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางวิไลพร หงษ์กระโทก โรงเรียนอนุบาลภูซาง
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางณัฐพิมล เวียงคำมา โรงเรียนบ้านดู่
รางวัลชมเชย ได้แก่ นายวรวิทย์ ตาสาย โรงเรียนบ้านยางขาม
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวประภาศรี จันปวงเสน โรงเรียนบ้านน้ำมิน
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางจุฬาลักษณ์ ชติยศ โรงเรียนบ้านนาอ้อม
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวอรชร เรียนสอน โรงเรียนบ้านปง
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวนิศารัตน์ สิบหมื่นอาด โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางอังผกา วงษ์สิงห์แก้ว โรงเรียนบ้านยางขาม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ นางวิราวรรณ ภาพพิชวงค์ โรงเรียนราชานุเคราะห์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ นางสาวประภัสสรา ดวงทิพย์ โรงเรียนบ้านดู่
รางวัลชมเชย ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวจิราพร คำลือ โรงเรียนบ้านขุนกำลัง
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวทักษิยา กองมงคล โรงเรียนบ้านผาตั้ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสุภาพร อุดไชย โรงเรียนบ้านดู่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ นางสาวอุมลรัตน์ บุปผาโรจน์ โรงเรียนบ้านนาอ้อม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ นางสาวศลิษา ถาวร โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวกชกร ชัยยา โรงเรียนบ้านขุนกำลัง
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวณัฐสิริ เรืองฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
รางวัลชมเชย ได้แก่ นายเทวินทร์ นิลมณี โรงเรียนบ้านป่าคา
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวเอื้อการย์ จอมภา โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวสร้อยสุดา สุนสะดี โรงเรียนบ้านน้ำมิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวพรวิภา ไชป้อ โรงเรียนบ้านสะแล่ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางศิริณา บุตรภักดี โรงเรียนบ้านดู่

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางพิชญ์ธิดา ตั้งสกุลเสริมสุข โรงเรียนราชานุเคราะห์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีศราวดี อิ่มทราย โรงเรียนบ้านขุนกำลัง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายนาวิน จินะ โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ นางวันเพ็ญ ตัญสาร โรงเรียนบ้านน้ำมิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ นางสาวปราณี สุริยะผดุงชัย โรงเรียนบ้านนาอ้อม
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางศุทธิณี เหลลาคม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ

กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางชีวานันท์ กาสุมทร โรงเรียนบ้านขุนกำลัง

สายงานบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค (๑)

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสุทธิธิดา เจริญพิทยา ศึกษานิเทศก์

สายงานบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค (๒)

สายงานวิชาการ

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวพนิดา บุญยศยิ่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

สายงานทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวศิริลักษณ์ มีทางดี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สายงานพนักงานราชการ และลูกจ้างทุกประเภท

พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา (ครูผู้สอน)

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายชวโรจน์ รูปเรียบ โรงเรียนบ้านแม่ท่าย

ลูกจ้างทุกประเภทที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา (ครูอัตราจ้าง)

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอังคณา คำเขิน โรงเรียนบ้านนาอ้อม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ นางสาวจิราภรณ์ ลาบุตรดี โรงเรียนบ้านนาอ้อม

ลูกจ้างทุกประเภทที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา (ธุรการโรงเรียน)

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวชญาภา สร้อยสวิง โรงเรียนอนุบาลภูซาง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ นางจุฑารัตน์ ขลุ่ยนาค โรงเรียนบ้านคู

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ นางสาวนุชธิดา สมณะ โรงเรียนบ้านขุนกำลัง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสำเนียง อัดไพบูลย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒